

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG - LỚP Cơm nát

Tên giáo viên: Lý Mộng Tiên

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 02/10 đến 06/10</i>	Tuần 2 <i>Từ 09/10 đến 13/10</i>	Tuần 3 <i>Từ 16/10 đến 20/10</i>	Tuần 4 <i>Từ 23/10 đến 27/10</i>	Mục tiêu thực hiện	
Đón trẻ	- Giáo viên đón trẻ ở cửa lớp quan tâm đến sức khỏe của trẻ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ). - Tập cho trẻ thói quen vẫy chào bố mẹ và cô khi đến lớp và ra về. - Cho trẻ vào góc chơi trẻ thích: Lòng hộp, xếp lõi giấy...					
Thể dục sáng	- Tập thể dục theo nhạc bài: Chim sẻ + Giơ cao tay + Ngồi cúi về phía trước + Năm giờ cao chân. (MT1)				<u>MT1</u>	
Chơi - tập có chủ định	T2	Hoạt động tạo hình Xâu hạt to	Hoạt động tạo hình Xếp chồng 5 khối gỗ	Hoạt động tạo hình Chấm màu: Những đốm màu xinh xắn	Hoạt động tạo hình Chơi với bột nặn	<u>MT17</u>
		Vận động	Vận động	Vận động	Vận động	
	T3	Đá bóng-chạy theo bóng.	Lăn bóng về phía trước-Chạy theo và bắt bóng	Lăn bắt bóng với cô	Đi theo cô giáo	
	T4	Hoạt động với đồ vật Những chiếc bút sắc màu	Hoạt động với đồ vật Chọn vật to nhỏ	Hoạt động nhận biết Ghế ngồi của bé (MT17)	Hoạt động với đồ vật Quả bóng tròn	
	T5	Làm quen văn học	Làm quen văn học	Làm quen văn học	Làm quen văn học	

	Đọc thơ cho trẻ nghe "Đi dép"	Đọc thơ cùng cô: Bé ngoan Bàn tay nhỏ nhắn Phe phẩy quạt nan Quạt cho bà ngủ Bé thật là ngoan.	Nghe đọc thơ: Khăn nhỏ	Đọc thơ cùng cô: Cái bát	
	Âm nhạc	Âm nhạc	Âm nhạc	Âm nhạc	
T6	Hát cho trẻ nghe: "Đồ dùng bé yêu"	Cô hát cho trẻ nghe: Chiếc khăn tay	Nghe cô hát: Đôi dép	Nghe cô hát: Đồ dùng nhà bé	
Hoạt động ngoài trời	<ul style="list-style-type: none"> - Đi dạo, tắm nắng - Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với rai ruy băng, bóng . 				
Chơi tập ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động với đồ vật: Xâu hạt màu đỏ - Chơi bé em: Bế thú bông, xúc cho thú bông ăn. - Chơi vận động: Chui vào học gỗ, chui vào vòng ren. - Xem sách truyện: Tập mở trang sách. (MT26) 				MT26
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Ngủ 1-2 giấc theo nhu cầu, chấp nhận ăn cháo, ăn theo thực đơn của trường. - Rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi qui định. - Tập kỹ năng: Cầm cốc uống nước; ngồi vào ghế đúng cách - Nghe nhạc không lời, thơ, truyện theo tranh. - Vệ sinh đầu tóc, trang phục gọn gàng, lau mặt và đi vệ sinh đúng nơi qui định. (MT8)				MT8
Chơi - tập buổi chiều	<ul style="list-style-type: none"> - TC: thả nhảy - Nghe cô kể chuyện: " Thỏ con chăm chỉ" - Chơi theo ý thích trong các góc chơi. - Nghe cô hát: Một con vịt - Chơi: Xâu lỗ - Trẻ khoanh tay chào cô, chào bạn khi ra về 				
Chủ đề - Sự kiện					

Đánh giá KQ thực hiện	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu

Khối trưởng

Giáo viên